



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ครั้งที่ ๒

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยกองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓๗ รายการ (ครั้งที่ ๒) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสู้อราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามประกาศ ขายทอดตลาด และตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสู้อราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสู้อราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสู้อราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสู้อราคาเป็นนิติบุคคล ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันออกให้ และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคาการขายทอดตลาด และต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลา เริ่มต้นการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. เมื่อผู้สู้อราคายรายใดซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาดนับถึงสาม และเคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาด ตกกลางขาให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๔. ผู้สู้อราคายอมแพ้ความผูกพันในราคาที่ตนสู้ เมื่อผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าจะการที่ผู้อื่น สู้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด

๕. ผู้สู้อราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้ และสละสิทธิในการถอนคำสู้อราคา

๖. ผู้สู้อราคาได้หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาด สงวนสิทธิที่จะขอลงพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่า ราคาที่เสนอนั้น ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้อราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด

๗. ในกรณีที่ผู้สู้อราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายใน เวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวน สุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้สู้อราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้นจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด ตามกฎหมาย

๘. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้อราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอรับเอกสาร ตรวจสอบและขอดูพัสดุที่จะ ขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ งานธุรการ กองนโยบาย และแผนงาน สำนักเทศกิจ โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๒๒๘๘ ต่อ ๓๓๓๗ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมตรวจสอบพัสดุที่จะขาย ทอดตลาด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และประสงค์เข้าร่วมในการเข้าสู้อราคาในการขายทอดตลาดนั้น กรุงเทพมหานคร สงวนสิทธิที่จะถือว่าได้ตรวจสอบแล้ว และได้รับทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรค และความชำรุดบกพร่องต่าง ๆ อยู่ก่อนแล้ว และไม่สามารถเรียกร้องหรือร้องเรียนใด ๆ ในภายหลังได้ทุกกรณี

๙. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันจะพึงมี

๑๐. กำหนดระยะเวลาการรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อต้องรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุดูออกไปทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันชำระราคาครบถ้วน ในกรณีจำเป็นต้องกำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุดูออกไปเกินกว่า ๕ วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน ให้ทำสัญญากำหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาด ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายในวันที่ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วน

หากผู้ซื้อไม่รื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุดูออกไปภายในกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาพัสดุกรวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐๐ บาท

๑๑. กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันการเข้าสู่ราคาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สำนักเทศกิจ

๑๒. กรณีการขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้ลงชื่อเข้าสู่ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู่ราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันที่ขายทอดตลาด หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาขั้นต่ำพัสดุกรวมกันเป็นจำนวนเงินบาท ในขณะที่ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู่ราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู่ราคา

๑๓. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้แก่ผู้สุ่ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคา ดังนี้

๑๓.๑ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมนั้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสด เมื่อการสุ่ราคาลิ้นสุดลง

๑๓.๒ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมนั้นเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมดหรือวางมัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุกู้ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อการสุ่ราคาลิ้นสุดลง และต้องชำระราคาส่งที่เหลือเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานครภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุดูให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุดูตามกำหนดและเงื่อนไขในข้อ ๑๐ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุดูภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานครริบหลักประกันการเข้าสู่ราคา และหรือเงินมัดจำตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ต่อไป

๑๔. ผู้ที่สุ่ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู่ราคาคืนหลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่สุ่ราคาได้ หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับเงินหลักประกันคืน เมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ โทร ๐ ๒๔๖๕ ๒๒๘๘ ต่อ ๓๓๓๗, ๓๓๓๘ ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายไตรปทีป ก.จันทร์ภานนท์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน

สำนักเทศกิจ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
๑	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ยี่ห้อ ออฟทีมา	๑	เครื่อง	
๒	เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Bio3 Zone Air	๑	ตัว	
๓	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ RP TECH	๑	ตัว	
๔	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Dell	๑	ตัว	
๕	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Lexmark	๑	เครื่อง	
๖	เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Bio3 Zone Air	๑	เครื่อง	
๗	โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	๑	ตัว	
๘	โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	๑	ตัว	
๙	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ยี่ห้อ ออฟทีมา	๑	เครื่อง	
๑๐	เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Bio3 Zone Air	๑	เครื่อง	
๑๑	พัดลมแบบระบายอากาศ ยี่ห้อ SANYO	๑	เครื่อง	
๑๒	พัดลมแบบระบายอากาศ ยี่ห้อ SANYO	๑	เครื่อง	
๑๓	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อ Komax	๑	เครื่อง	
๑๔	เครื่องฉายสไลด์แสงภาคกลมแนวนอน ยี่ห้อ KODAX	๑	เครื่อง	
๑๕	จอภาพรุ่น Sopar	๑	ตัว	
๑๖	เครื่องทำเย็นขวดพลาสติกฝาครอบ ยี่ห้อ	๑	เครื่อง	
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าทัน ยี่ห้อ HP	๑	เครื่อง	
๑๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Lexmark	๑	เครื่อง	
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ POWELL	๑	เครื่อง	
๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ POWELL	๑	เครื่อง	
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ POWELL	๑	เครื่อง	
๒๒	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ATEC	๑	เครื่อง	
๒๓	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ATEC	๑	เครื่อง	
๒๔	เครื่องโทรสารยี่ห้อ แคนนอน	๑	เครื่อง	
๒๕	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON	๑	เครื่อง	
๒๖	จอภาพ ยี่ห้อ VERTEX	๑	ตัว	
๒๗	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ DELL	๑	เครื่อง	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดลงวันที่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
๒๘	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ยี่ห้อ Lexmark	๑	เครื่อง	
๒๙	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ มือถือ ยี่ห้อ HTC	๑	เครื่อง	
๓๐	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ มือถือ ยี่ห้อ HTC	๑	เครื่อง	
๓๑	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ มือถือ ยี่ห้อ HTC	๑	เครื่อง	
๓๒	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ มือถือ ยี่ห้อ HTC	๑	เครื่อง	
๓๓	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ มือถือ ยี่ห้อ HTC	๑	เครื่อง	
๓๔	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ มือถือ ยี่ห้อ HTC	๑	เครื่อง	
๓๕	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ มือถือ ยี่ห้อ HTC	๑	เครื่อง	
๓๖	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ยี่ห้อ SAMSUNG	๑	เครื่อง	
๓๗	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ยี่ห้อ SAMSUNG	๑	เครื่อง	